

สรุปหัวข้อข่าวด้านการเกษตรที่สำคัญ นสพ.ประจำวัน ที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๕๘

เรื่อง

๑. ลุยแก้ยางทั้งระบบ เตรียมพร้อมเปิดกรีตใหม่ วัตถุประสงค์ให้มีอำนาจอยู่หรือไป
๒. ล้มดีลยางอีก ถึงคิวให้หนาน อำนาจปิด ไม่รู้
๓. กรม.ไฟเขียว ๘ โครงการช่วยเกษตรกร
๔. การันตีไก่เนื้อไทยคุณภาพมาตรฐานโลก
๕. ยางแข็งปีนี้ราคายังร่วง
๖. ทาบยุคนั่งนายกแก้ไขไก่
๗. วันยางพาราแห่งชาติ
๘. เกษตรระดมกลุ่มแม่บ้านพัฒนาผลิตภัณฑ์ยกระดับสู่ smart product
๙. ไทยร่วมแสดงสินค้าประมงในสหรัฐ
๑๐. ยกปลาแดงคู่จังหวัดชัยนาท

หนังสือพิมพ์

ฐานเศรษฐกิจ
ฐานเศรษฐกิจ
มติชน
บ้านเมือง
โพสต์ทูเดย์
ฐานเศรษฐกิจ
สยามรัฐ
ไทยโพสต์
เดลินิวส์
ข่าวสด

ลุยแก้ยากทั้งระบบ

เตรียมพร้อมเปิดกรีดใหม่

วัดฝีมือ 'อำนาจ' อยู่หรือไป

๖

จากภาวะเศรษฐกิจโลกที่ชะลอตัว ส่งผลทำให้ “ยางพารา” พืชเศรษฐกิจไทยที่มีการส่งออกและสร้างรายได้เข้าประเทศปีละไม่น้อยกว่า 4 แสนล้านบาท ทั้งในรูปวัตถุดิบ อาทิ ยางแผ่นดิบ ยางแผ่นรมควัน ยางแท่ง น้ำยางสด รวมถึงไม้ยางพาราและผลิตภัณฑ์ยางแปรรูป ได้ประสบปัญหาราคาคงต่ำลงอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้เกษตรกรชาวสวนยางทั่วประเทศกว่า 1.5 ล้านครัวเรือนได้รับผลกระทบ ขณะที่สถานการณ์ทิศทางราคายางทั้งในและต่างประเทศ ณ เวลานี้ยังน่าห่วง “ฐานเศรษฐกิจ” ฉบับนี้สัมภาษณ์ นายอำนาจ ปะติเส รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กำกับดูแลยางพาราทั้งระบบของประเทศ ถึงการแก้ไขปัญหา และความคืบหน้าการเตรียมความพร้อมรับมือฤดูกาลกรีดยางใหม่ที่จะเริ่มในเดือนพฤษภาคม



• อำนาจ ปะติเส

สัมภาษณ์

“

16 มาตรการยิ่งอีก

นายอานวยกล่าวไว้ที่ผ่านมารัฐบาลชุดปัจจุบันได้ดำเนินการมาตรการต่างๆ ในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาอย่างทั้งระบบรวม 16 มาตรการซึ่งอยู่ระหว่างเร่งดำเนินการประกอบด้วย 1.โครงการบริหารจัดการสต็อกยางพาราของรัฐ 2.โครงการสนับสนุนสินเชื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนแก่สถาบันเกษตรกรเพื่อรวบรวมยางพารา วงเงิน 1 หมื่นล้านบาท 3.โครงการสนับสนุนสินเชื่อสถาบันเกษตรกรเพื่อแปรรูปยางพารา วงเงิน 5 พันล้านบาท 4.โครงการสนับสนุนสินเชื่อผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์ยาง วงเงิน 1.5 หมื่นล้านบาท

5.โครงการควบคุมปริมาณการผลิต 6.โครงการลดต้นทุนการผลิต 7.โครงการผลิตเพื่อเสริมรายได้ในสวนยางตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 8.โครงการพัฒนาตลาดตามแผนปรับโครงสร้างระบบตลาดยางพารา 9.โครงการจัดตั้งสถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมยาง 10.โครงการจัดหาลาดใหม่เพื่อการส่งออกยางพารา 11.โครงการส่งเสริมการลงทุนด้านผลิตภัณฑ์ยางในประเทศ/โครงการสนับสนุนสินเชื่อผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์ยาง 12.โครงการสร้างมูลค่าผลิตภัณฑ์ขึ้นรักษาเสถียรภาพราคายาง 13.โครงการชดเชยรายได้เกษตรกรชาวสวนยาง 14.โครงการสนับสนุนสินเชื่อเกษตรกรชาวสวนยางรายย่อยเพื่อ

2 เม.ย.นี้ จะเชิญผู้ที่เกี่ยวข้องจัดทำแผนปฏิบัติการใหม่ โดยแผนงาน/นโยบายที่มีเดิมและที่ปรับปรุงใหม่จะเป็นตัวกำหนดชี้ชะตาว่าผมจะอยู่หรือไป”

ประกอบอาชีพเสริม วงสินเชื่อ 1 หมื่นล้านบาท 15.โครงการจัดตั้งสถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมยาง และ 16.โครงการสินเชื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนแก่ผู้ประกอบการยาง วงเงิน 1 หมื่นล้านบาท

“16 มาตรการนี้ ที่ผ่านมามีบางโครงการก็เดินหน้าไปมาก แต่บางโครงการก็ยังไม่เดินเลย ดังนั้นในฤดูกาลผลิตยางที่จะเปิดกรีดยางในรอบใหม่ในเดือนพฤษภาคมนี้จะต้องขับเคลื่อนทุกโครงการให้ได้ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของชาวสวนยาง”

สต็อกเก่าขาดขาดทุนหมื่นล.

ในส่วนของสต็อกยางพารา 2.1 แสนตันที่เป็นปัจจัยหนึ่งที่ทำให้ราคายางในประเทศตกต่ำ ที่รัฐบาลชุดก่อนได้มีโครงการพัฒนาศักยภาพสถาบันเกษตรกรเพื่อรักษาเสถียรภาพราคายางโดยใช้เงินซื้อแทรกแซงราคาจากเกษตรกรรวมค่าบริหารจัดการ 2.2 หมื่นล้านบาท (โดย

องค์การสวนยาง หรือ อ.ส.ย.ได้รับซื้อยางแผ่นดิบจากเกษตรกรราคาประกันที่ กิโลกรัมละ 100 บาท และยางแผ่นดิบรมควันชั้น 3 กิโลกรัมละ 104 บาท) ซึ่งยางจำนวนดังกล่าวทาง อ.ส.ย.ได้ลงนามซื้อขายกับบริษัท ไซน่า ไทหนาน รับเบอร์ อินดัสทรีกรุ๊ป จำกัด จากจีนไปเมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2557 และอยู่ระหว่างการส่งมอบให้แล้วเสร็จภายใน 18 เดือน

“ทั้งนี้หากประเมินผลการปิดบัญชีโครงการในเบื้องต้น โดยคำนวณตามหลักบัญชีทางคณิตศาสตร์โดยประเมินจากราคาที่ซื้อมากับราคาที่ขายไปรวมถึงค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้อง โครงการจะขาดทุนระหว่าง 8 พัน-1 หมื่นล้านบาท ซึ่งเมื่อมีการส่งมอบสินค้าแล้วเสร็จและได้เงินแล้วจะนำส่งคืนให้กระทรวงการคลังต่อไป ขณะเดียวกันปัจจุบัน อ.ส.ย.ยังมีสัญญาซื้อขายยางใหม่กับไซน่า ไทหนาน อีก 2 แสนตันโดยให้ราคาในส่วนของยางแผ่นรมควันที่ 63 บาท/กิโลกรัม กำหนดส่งมอบเดือนละ 1-2 หมื่นตัน โดยให้ส่งมอบ 2 หมื่นตันแรกก่อน เริ่มส่งตั้งแต่หลังตรุษจีนที่ผ่านมา กำหนดส่งมอบให้แล้วเสร็จใน 12 เดือน”

นอกจากนี้ทาง อ.ส.ย.ได้เซ็นสัญญาซื้อขายยางแบบรัฐต่อรัฐ(จีทูจี)กับจีน ผ่านทางบริษัทซิโนเคมี (Sinochem) อีก 2 แสนตันแลกการจัดซื้อหัวรถจักรจากจีน ราคายางจะใช้ราคาตลาดล่วงหน้าเฉลี่ย 90% และตลาดโคตคอม 10% โดยนำราคาทั้ง 2 ตลาดมาหารถเฉลี่ย แล้วบวกด้วยราคาพิเศษจากรัฐบาลจีน นอกจากนี้ในเดือนเมษายนจะมีการเจรจาซื้อขายยางกับซิโนเคมีอีก 2 แสนตัน รวม 2 สัญญา เป็น 4 แสนตันที่ไทยต้องส่งมอบให้กับรัฐบาลจีน

ปรับเปลี่ยนราคาซื้อขายใหม่

ด้านโครงการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับชนรักษาเสถียรภาพราคายาง (บีพีเฟอ์พันธ์) ที่ให้ อ.ส.ย. เข้าซื้อขายในราคาขึ้นนำราคาตลาด มีวงเงินทั้งสิ้น 2 หมื่นล้านบาท ความคืบหน้าตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2557 ถึง วันที่ 6 มีนาคม 2558 (ที่ปิดโครงการแล้วจากยางผลัดใบและเกษตรกรปิดกรีดยาง) มีปริมาณยางรับซื้อจำนวน 1.2-1.3 แสนตัน ซึ่งมีการบริหารสต็อกยางของโครงการในลักษณะที่เป็น Moving Stock ซื้อมา-ขายไป ไม่เก็บไว้นาน สำหรับแผนบีพีเฟอ์พันธ์ รอบ 2 เริ่มฤดูกาลเปิดกรีดยางใหม่ในเดือนพฤษภาคมนี้ จะดึงตลาดเครือข่ายของสำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง (สกย.) ที่มีอยู่ 108 แห่งทั่วประเทศเข้าร่วม เพื่อตัดปัญหายี่บัว ชาบี๊วคตราคารับซื้อยางจากเกษตรกร และจะเปลี่ยนรูปแบบจากเดิม ที่จะกำหนดราคากลางในการซื้อขายจากใช้ราคาของตลาดกลาง 6 แห่งของสถาบันวิจัยยาง บวก 1 บาทต่อกิโลกรัม เป็นกำหนดตามราคาเอพโอบีบวกอีกกิโลกรัมละ 1 บาท เชื่อว่าจะสามารถดึงราคาให้ปรับเพิ่มขึ้นตามกลไกตลาด หากเป็นไปได้จะทำใบคำสั่งซื้อ ที่รับรองโดย อ.ส.ย. ให้เกษตรกร แล้วส่งเงินถึงบัญชีเกษตรกรโดยตรง

“เพื่อรองรับฤดูกาลเปิดกรีดยางใหม่ ได้ขอความร่วมมือกับผู้ว่าราชการจังหวัด 69 จังหวัดที่มีพื้นที่ปลูกยาง ให้จัดทำข้อมูลยางพาราอย่างเป็นระบบ ทั้งพื้นที่ ผลผลิตที่ออกสู่ตลาด ผู้รับซื้อยางพารา จำนวนโรงงานในจังหวัด โดยให้รายงานมายังกระทรวงเกษตรภายในวันที่ 5 ของทุกเดือน หากพบความผิดปกติชี้พหลายเทียมพุ่ง สูงกว่าข้อมูลของสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) จะให้จัดทำใหม่”

เก็บเงินค่าแห่งอยู่หรือไป

ทั้งนี้ในวันที่ 2 เมษายน 2558 จะเชิญผู้ที่เกี่ยวข้องจัดทำแผนปฏิบัติการ (เวิร์กช็อป) ใหม่ ในงานวันยางพาราแห่งชาติ ประจำปี 2558 หัวข้อ “ฝ่าวิกฤติยางพารา พัฒนาอย่างยั่งยืน” ที่จังหวัดตรัง จากนโยบายของรัฐบาลตลอด 8 เดือนที่ผ่านมา ยังมีปัญหาอุปสรรค จะดีหรือกันถึงข้อดี ข้อเสนออย่างไร เพื่อช่วยกันหาทางออกและข้อเสนอแนะสำหรับปรับปรุงแนวทางการพัฒนายางพาราของประเทศให้นำไปสู่ความยั่งยืน เป็นข้อมูลสำคัญที่รัฐบาลต้องการนำไปใช้สำหรับวางนโยบายพัฒนายางพาราทั้งระบบของประเทศใน ปี 2558/2559 แล้วจะทำเป็นฐานข้อมูลนำมาประมวลอีกครั้งในวันที่ 4 เมษายนนี้ ที่ สศก. หลังจากนั้นจะนำเสนอที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายยางธรรมชาติ (กนย.) พิจารณาเห็นชอบต่อไป

“จากนี้มาตรการทั้งหมดจะเน้นนำเงินให้ถึงมือเกษตรกรมากที่สุด โดยแผนงาน/นโยบายที่มีเดิมและที่ปรับปรุงใหม่จะเป็นตัวกำหนดชี้ชะตาการทำงานของผมด้วย”

ล้มตีย่างอีก ถึงคิวให้หนาน อำนวยความสะดวกไม่รู้

บิกอ.ส.ย.จ่อล้มสัญญา “ไชน่าให้หนาน” ยางเก่าฟางยางใหม่ 4.1 แสนตัน ระบุผิดสัญญารับมอบสินค้าไม่ทัน 31 มี.ค.นี้ เผยล่าสุดยังรับมอบได้แค่ 2 พันตันเศษ จากเงื่อนไขเดือนละ 2 หมื่นตัน ด้าน “อำนาจ” ไบ๊วยังไม่ได้รับรายงาน เตรียมตรวจสอบข้อเท็จจริง ลั่นหากอ.ส.ย.บริหารสัญญาไม่ได้ จะลงไปจัดการเอง

นางเวโร รัตนสุภา ผู้อำนวยการสำนักงานการ องค์การสวนยาง (อ.ส.ย.) และผู้จัดการโครงการสร้างมูลค่าเพิ่มกันชนรักษาเสถียรภาพราคา ยาง หรือบีฟเฟอร์ฟันด์ เปิดเผยกับ “ฐานเศรษฐกิจ” ถึงการซื้อขายยางพารา ในสต็อกเก่าของรัฐบาล 2.1 แสนตัน ฟางยางใหม่อีก 2 แสนตัน รวมประมาณ 4.1 แสนตัน ระหว่างอ.ส.ย.กับบริษัท ไชน่า ให้หนาน รับเบอร์ อินดัสทรี กรุ๊ป จำกัด รัฐวิสาหกิจจีนว่า ล่าสุดทาง

1 อ่านต่อหน้า > 2

ข่าวต่อ

ล้มตีย

อ.ส.ย.ได้เตรียมยกเลิกสัญญากับไชน่าให้หนาน เนื่องจากรับส่งมอบยางล่าช้ามาก ซึ่งนับจากวันที่มีการเซ็นสัญญาซื้อขายเมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2557 ล่าสุด ณ วันที่ 25 มีนาคม 2558 บริษัทเพิ่งมีการรับมอบยางไปเพียง 2 พันตันเศษ จากในสัญญาระบุจะมีรับมอบยางเดือนละ 2 หมื่นตัน ขณะที่สัญญาการรับมอบจะสิ้นสุดในวันที่ 31 มีนาคมที่จะถึงนี้ ทางอ.ส.ย.จะถือโอกาสยกเลิกสัญญาดังกล่าว เพื่อรักษาผลประโยชน์ของทางรัฐบาล

สอดคล้องกับแหล่งข่าวจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่กล่าวว่า เรื่องดังกล่าวเป็นความจริง ซึ่งได้ยินนางเวโรพูดหลายครั้งแล้วว่า สัญญาการส่งมอบของบริษัทดังกล่าวล่าช้ามาก ทางอ.ส.ย.ได้ทำหนังสือหลายครั้งเพื่อเร่งให้รับมอบยาง ขณะที่การจะยกเลิกสัญญาซื้อขาย อาจเพราะมีตัวเลือกใหม่ที่ดีกว่า เห็นได้จากช่วงนี้ทางรัฐบาลเองก็ได้มีการเดินทางไปเจรจาขายยางพารา และข้าวในต่างประเทศอย่างต่อเนื่อง คาดมีหลายประเทศให้ความสนใจ และหากปล่อยให้ยึดเยื้ออาจจะถูกมองว่าเอื้อประโยชน์ให้กับเอกชน จึงต้องรีบตัดไฟเสียแต่ต้นลม ขณะที่เวลานี้ อยู่ในช่วงฤดูปิดกรีต เรื่องดังกล่าวคงไม่ส่งผลกระทบต่อราคายางในตลาดมากนัก

ด้านแหล่งข่าวจากคณะกรรมการ

นโยบายยางธรรมชาติ (กนย.)กล่าวว่า ในการประชุมกนย. ครั้งที่ 1/2558 (19 ก.พ. 58) ทางอ.ส.ย.ได้ทำรายงานผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาศักยภาพสถาบันเกษตรกรเพื่อรักษาเสถียรภาพราคาภายในสต็อกต่อคณะรัฐมนตรี (ครม.) ว่า มียางแผ่นรมควันอัดก้อนและยางแท่งในโกดัง 44 แห่ง ประกอบด้วยยางแผ่นรมควันอัดก้อน จำนวน 36 โกดัง และยางแท่งจำนวน 8 โกดัง ปริมาณยางรวม 2.07 แสนตัน โดยแบ่งเป็นยางประเภ็นคือ แผ่นรมควันชั้น 1-5 (อัดก้อน) จำนวน 1.64 แสนตัน และยางแท่งจำนวน 3.21 หมื่นตัน ส่วนยางที่ไม่ประเภ็นคือ ยางฟอง จำนวน 6.25 พันตัน และยางคัตตึง จำนวน 4.64 พันตัน

ก่อนหน้านั้นเมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2557 ครม.ได้รับทราบแนวทางการระบายยางในสต็อกของอ.ส.ย. หลังจากนั้นเมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2557 อ.ส.ย.ได้ลงนามสัญญาซื้อขายยางพาราในโครงการเก่า (ผลิตปี 2554-2555) จำนวน 2.08 แสนตันกับไชน่า ให้หนาน แบ่งเป็นยางแผ่นรมควันทุกประเภท 1.76 แสนตัน ราคาเอฟโอบี กิโลกรัมละ 63.56 บาท ยางแท่ง STR 20 จำนวน 3.2 หมื่นตัน ราคาเอฟโอบี กิโลกรัมละ 55.50 บาท กำหนดส่งมอบภายใน 10 เดือน (ครบกำหนด 21 ก.ย. 58) ส่วนยางใหม่ (ยางที่ผลิตในปี 2557-2558) ที่ขายฟางอีก 2 แสนตัน แยกเป็นยางแผ่นรมควันชั้น 3

จำนวน 1.5 แสนตัน ราคาเอฟโอบี กิโลกรัมละ 63.56 บาท และยางแท่ง STR 20 อีกจำนวน 5 หมื่นตัน ราคาเอฟโอบี กิโลกรัมละ 55.50 บาท กำหนดส่งมอบภายใน 18 เดือน (ครบกำหนด 21 พ.ค. 59) ทั้งนี้กำหนดส่งมอบให้ใช้ราคาของงวดแรก 2 หมื่นตัน ส่วนงวดถัดไปใช้ราคาเอฟโอบี กรุงเทพฯ (ราคา ณ ท่าเรือต้นทาง) บวก 1 บาท เป็นงวดๆ ต่อเนื่องไปจนกว่าราคาเอฟโอบียางแผ่นรมควันชั้น 3 มีราคาเท่ากับ กิโลกรัมละ 70 บาท คู่สัญญาจะได้ตกลงกันใหม่

ต่อเรื่องนี้ นายอำนวย ปะติเส รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กำกับดูแลยางพาราทั้งระบบ กล่าวว่า เรื่องการซื้อขายยางกับไชน่า ให้หนาน คงต้องว่ากันไปตามเงื่อนไขสัญญา ซึ่งข้อมูลความคืบหน้าได้ให้อ.ส.ย. ทำรายงานให้รับทราบทุกวัน แต่ล่าสุดก็ยังไม่ได้รับรายงานว่าไชน่า ให้หนาน ไม่ปฏิบัติตามสัญญาและเตรียมบอกยกเลิก อย่างไรก็ตามในเรื่องนี้ อ.ส.ย. เป็นเจ้าของยางและเป็นผู้บริหารสัญญาการซื้อขาย หากถึงที่สุดแล้วไม่สามารถบริหารสัญญาให้เป็นไปตามเป้าหมายได้ จะต้องตัดสินใจ และนำเรื่องเสนอต่อหน่วยเหนือให้รับทราบเพื่อดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไป (อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมในบทสัมภาษณ์หน้า 6)

"เพิ่งทราบข่าวเรื่องนี้ และจะได้ลงไปชี้แจงและตรวจสอบข้อเท็จจริงต่อไป ซึ่ง

ก่อนหน้านี้ยางในสต็อกราว 2.1 แสนตัน อ.ส.ย. ได้เซ็นสัญญาซื้อขายให้กับบริษัท ยี่ปังเหลียนจากสิงคโปร์ ซึ่งผมได้เข้าไปบอกยกเลิกสัญญาแล้ว จากที่เขาผิดสัญญารับมอบสินค้า อย่างไรก็ตามตามเป้าหมายเดิมที่เราขายยางในสต็อกเก่า 2.1 แสนตันให้กับไชน่า ให้หนาน เมื่อขายได้เงินแล้วจะส่งเงินคืนคลัง ส่วนยางใหม่อีก 2 แสนตัน จะเอาเงินมาหมุนในโครงการสร้างมูลภัณฑ์กันชนฯ"

ด้านแหล่งข่าวธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) กล่าวว่า ทางอ.ส.ย. ได้ส่งคืนเงินกู้ให้กับธ.ก.ส. เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ จำนวน 45.5 ล้านบาท จากโครงการพัฒนาศักยภาพสถาบันเกษตรกรเพื่อรักษาเสถียรภาพราคายาง ที่ถูกไปเป็นวงเงินจำนวน 2.2 หมื่นล้านบาท หากอ.ส.ย. ขายยางทั้งหมดได้เงินมา 1 หมื่นล้านบาทแล้วจะต้องคืนเงินให้กับธ.ก.ส. อีกทั้งอ.ส.ย. จะต้องดำเนินการขอสำนักงานประมาตฯ งดขายผลขาดทุน แล้วนำมาคืนให้กับธ.ก.ส. พร้อมกับดอกเบี้ย ส่วนยางในโครงการสร้างมูลภัณฑ์กันชนฯ นั้น มีการอนุมัติให้อ.ส.ย. ขยายระยะเวลาชำระคืนเงินกู้ให้กับธ.ก.ส. ออกไป จากเดิมวันที่ 31 ธันวาคม 2557 เป็นวันที่ 31 พฤษภาคม 2559 และขยายระยะเวลาโครงการในส่วนการรับซื้อเพิ่มเติมอีก 6 พันล้านบาท รวมเป็น 1.2 หมื่นล้านบาท ทางธ.ก.ส. ได้โอนให้กับอ.ส.ย. ไปเรียบร้อยแล้ว

กรม.ไฟเขียว8โครงการช่วยเกษตรกร

๑ เมื่อวันที่ 27 มีนาคม ที่อาคารสวนสนประดิพัทธ์ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ ร.อ.นพ. ยงยุทธ มัยลาภ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีแถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) นอกสถานที่ว่า หลังจากนายเกษมสันต์ จ.นครราชสีมาเมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาโดยนายเกษมสันต์ขอสั่งการผ่านทางผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา ให้เกษตรกรจังหวัดทั้ง 7 กลุ่มส่งปัญหาและความต้องการในการทำเกษตรกรรมเข้ามา ซึ่งวันเดียวกันนี้ ครม. เห็นชอบตามที่กระทรวงมหาดไทยเสนอโครงการแก้ไขปัญหา 8 โครงการ

ร.อ.นพ.ยงยุทธกล่าวว่า ทั้งนี้เป็นโครงการระยะสั้น 6 โครงการ อาทิ โครงการผลิตและแปรรูปข้าวหอมมะลิทุ่งสัมฤทธิ์ในเขตเพื่อนำร่องระยะสั้นโดยเกษตรกรจังหวัด โครงการเพิ่มประสิทธิภาพมันสำปะหลัง อ้อย โครงการส่งเสริมผลิตภัณฑ์โอท็อปสู่สากลแบบครบวงจร โครงการเพิ่มมูลค่ายางพาราที่ราคาตกต่ำ และโครงการเร่งด่วนเตรียมความพร้อมด้านสาธารณสุขและการป้องกันภัย 2 โครงการ คือโครงการพัฒนาศักยภาพโรงพยาบาลบัวใหญ่ และโครงการปรับปรุงอีเมอร์เจนซีสแตร์เวย์ของเขื่อนลำพระเพลิง โดยกรมชลประทาน ซึ่งทั้ง 8 โครงการมอบให้ ม.ร.ว.ปรีดิยาธร เทวกุล รองนายกรัฐมนตรีดำเนินการแล้ว

การันตีไก่เนื้อไทยคุณภาพ...มาตรฐานโลก

“เนื้อไก่” จากพันธุ์ไก่เนื้อชนสัตว์อ้วนๆ ที่คนไทยนิยมรับประทานอยู่ทุกวันนี้ นั้น ไม่ใช่พันธุ์ไก่สายพันธุ์ดั้งเดิมของไทย แต่เป็นการนำเอาสายพันธุ์ไก่ต่างบ้านต่างเมืองมาพัฒนาให้เหมาะสมกับการเลี้ยงในบ้านเรา เรื่องนี้ย้อนกลับไปได้กว่า 50 ปีที่แล้ว เมื่อเคยเลี้ยง “ไก่” ก็จะมีอายุถึงอาหารของคนรวย เนื่องจากมีราคาแพง เพราะส่วนใหญ่เป็นไก่บ้านที่ว่าจะเลี้ยงให้ได้น้ำหนักตามที่ตลาดต้องการนั้น ต้องใช้ระยะเวลาการเลี้ยงนานถึง 20 สัปดาห์ เพราะอัตราการเจริญเติบโตค่อนข้างช้า แต่เมื่อพูดถึง “ไก่” ในวันนี้กลับหมายถึง อาหารโปรตีน ราคาไม่แพง คนทั่วไปสามารถเข้าถึงและซื้อหามารับประทานได้

น.สพ.สุเมธ ทรัพย์ชูกล นายกสมภคสัตว์แพทย์ควบคุมฟาร์มสัตว์ปีก และเลขาธิการสัตวแพทยสภา เปิดเผยว่า จากที่กล่าวมาข้างต้น ทั้งหมด เกิดจากการพัฒนาของภาคอุตสาหกรรม ที่นอกจากการแสวงหาพันธุ์สัตว์ อาหารสัตว์ที่เหมาะสม และการนำเทคโนโลยีการเลี้ยงจนถึงการแปรรูปเนื้อไก่ให้ได้มาตรฐานสากลแล้ว ในภาคอุตสาหกรรมยังได้ร่วมมือกับภาครัฐ โดยกรมปศุสัตว์ ในการพัฒนาระบบการบริหารจัดการภายในฟาร์มเลี้ยงสัตว์ปีกให้มีมาตรฐานยิ่งขึ้น ทั้งการนำระบบการเลี้ยงด้วยการแยกส่วนการเลี้ยง หรือที่รู้จักกันในวงกว้างว่า “คอมพาร์ตเมนต์ฟาร์มสัตว์ปีก”

ซึ่งเป็นหนึ่งในมาตรการควบคุมและป้องกันโรคใช้หวัดนก มาใช้ โดยประเทศไทยนับเป็นประเทศแรกที่น่าเอาระบบนี้มาดำเนินการอย่างเป็นรูปธรรม นอกจากนี้ ยังนำหลักสวัสดิภาพสัตว์ หรือ Animal Welfare ที่ตลาดหลักอย่างสหภาพยุโรป หรือ EU ซึ่งเป็นหนึ่งในกลุ่มประเทศผู้นำเข้าผลิตภัณฑ์เนื้อไก่ของไทย ได้วางหลักเกณฑ์ให้ประเทศคู่ค้าปฏิบัติตามข้อปฏิบัติอย่างเคร่งครัด เพื่อเป็นอีกหนึ่งมาตรฐานสำหรับการคัดเลือกผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์ให้แก่ผู้บริโภคชาวยุโรป โดยหลักการต่างๆ ของหลักสวัสดิภาพสัตว์คือ ไก่ต้องมีสุขภาพดี มีความเป็นอยู่อย่างสบาย ไม่ร้อนจัด ไม่เครียด ไม่กังวล ไม่บาดเจ็บหรือเป็นโรค รวมทั้งจะต้องมีกรรมวิธีในการลดอาการตื่นตกใจและคลายเครียดให้กับไก่ก่อนนำเข้ากระบวนการแปรรูปด้วย

ความสำเร็จในเรื่อง Animal Welfare นี้ ได้รับการยืนยันจากรายงานเรื่อง Thai chicken better than most British production โดย RSPCA By Martin Hickman, Consumer Affairs Correspondent ที่กล่าวถึง “ไก่ไทยดีกว่าผลิตภัณฑ์ไก่ของอังกฤษ” ซึ่ง RSPCA ที่เป็นองค์กรการกุศลรายใหญ่ของอังกฤษ ระบุว่า ผู้บริโภคที่ให้ความสำคัญกับหลักสวัสดิภาพสัตว์ ควรให้ความสนใจในมาตรฐานไก่ของอังกฤษ และหันไปซื้อผลิตภัณฑ์เนื้อไก่ที่นำเข้าจากประเทศไทย เพราะมาตรฐานของผู้ส่งออกไครายใหญ่ที่สุดสองราย คือ ประเทศไทย และบราซิล มีพื้นฐานโดยรวมที่สูงกว่าการผลิตของอังกฤษ

เนื้อหาในรายงานของ RSPCA ตอนหนึ่งบอกว่า การเลี้ยงไก่ของไทยใช้พื้นที่ใช้พื้นที่ต่อตัวมากกว่าอังกฤษ โดยในพื้นที่ 1 ตารางเมตรไทยจะเลี้ยงไก่ประมาณ 13 ตัว ขณะที่อังกฤษเลี้ยงไก่จำนวน 20 ตัวในพื้นที่เท่ากัน ส่วนระยะเวลาการเลี้ยงไก่ของไทยก็นานกว่า คือเลี้ยงประมาณ 42 วัน อังกฤษใช้เวลาเพียง 35 วัน สำหรับระยะเวลาการพักไก่ก่อนเข้ากระบวนการเชือดในไทยจะพักเป็นเวลา 6 ชั่วโมงต่อเนื่องในความมืด แต่ที่อังกฤษจะพักต่อเนื่องในความมืดเพียง 4 ชั่วโมง

เรื่องนี้ Dr Marc Cooper, RSPCA farm animal welfare scientist ที่มีโอกาสได้เข้าเยี่ยมฟาร์มไก่ในประเทศไทย และฟาร์มไก่ที่บราซิล ได้ให้สัมภาษณ์ว่า แม้ว่าจะมีตัวแปรที่หลากหลาย แต่มาตรฐานไก่ของสองประเทศยังดีกว่าอังกฤษ แต่ผู้บริโภคเข้าใจผิดว่า ไก่ที่ผลิตจากอังกฤษนั้นมีมาตรฐานที่สูงกว่าไก่ที่ผลิตจากประเทศกำลังพัฒนา ซึ่งมีต้นทุนที่ดินและมรดกที่ต่ำกว่า

“สิ่งที่เราเห็นแสดงให้เห็นถึงความปลอดภัยที่มากกว่า ซึ่งตรงข้ามกับสมมติฐานโดยไก่ที่มาจากประเทศไทยมีมาตรฐานด้านสวัสดิภาพสัตว์ที่สูงกว่ามาตรฐานของอุตสาหกรรมไก่ที่พวกเขาซื้อจากอังกฤษ ผลผลิตไก่ของบราซิลก็เช่นเดียวกันถึงแม้มีความหลากหลายมากกว่า ก็ยังเป็นความเข้าใจผิดที่ว่าไก่ที่มาจากต่างประเทศ ทั้งจากบราซิลและประเทศไทย ที่ถูกมองว่าเป็นไก่ที่มีมาตรฐานต่ำกว่า

ซึ่ง ในระหว่างที่เขาคูงานในประเทศไทย เขาสังเกตว่า สภาพและลักษณะที่ปรากฏของไก่ไทยนั้นดีกว่าไก่ของอังกฤษ เพราะไก่จะถูกเลี้ยงด้วยพื้นที่ต่อตัวที่มากกว่า





น.สพ.สุเมธ ทรัพย์ชูกุล

การใช้แสงธรรมชาติ การใช้พันธุวิศวกรรมที่มีการเติบโตช้ากว่าพันธุที่เลี้ยงในอังกฤษ และมีระบบ biosecurity ที่ดี

การพัฒนาดังกล่าวถือเป็นฟันเฟืองสำคัญที่ทำให้วงล้อการพัฒนาของภาคอุตสาหกรรมเลี้ยงไก่เนื้อของไทยหมุนไปอย่างต่อเนื่อง จนสามารถก้าวขึ้นสู่การเป็นผู้ส่งออกเนื้อไก่และผลิตภัณฑ์ติดอันดับโลก โดยข้อมูลจากสมาคมผู้ผลิตไก่เพื่อส่งออกไทย ระบุว่า ไทยเป็นผู้ส่งออกอันดับ 4 ของโลก รองจากบราซิล สหรัฐอเมริกา และยุโรป ตามลำดับ และในปี 2557 ที่ผ่านมามีไทยสามารถส่งออกไก่สดแช่เย็น แช่แข็งและแปรรูป ถึงปีละ 560,000 ตัน นำเงินตราเข้าประเทศได้สูงถึง 78,000 ล้านบาท โดยมีตลาดสำคัญ คือ อียู ที่นำเข้ามากถึง 270,000 ตัน และญี่ปุ่นนำเข้า 240,000 ตัน รวมถึงตลาดอื่นๆ คือ สิงคโปร์ เกาหลี ตะวันออกกลาง และแคนาดา ที่ให้ความสำคัญในเรื่องมาตรฐานความปลอดภัยของอาหารในระดับสูง ซึ่งเมื่อเร็วๆ นี้ได้ประกาศปลดล็อกการนำเข้าไก่สดแช่แข็งจากไทย หลังระงับไปกว่า 11 ปี หลังพบการระบาดของไข้หวัดนกในไทย โดยคาดการณ์กันว่าจะทำให้การส่งออกไก่ไทยในปี 2558 นี้ เติบโตขึ้นอีก 6-7 เปอร์เซ็นต์ มีมูลค่ารวมกว่า 8.2 หมื่นล้านบาท นี่จึงเป็นอีกขั้วติของอุตสาหกรรมไก่ไทย

การก้าวมาถึงจุดนี้ได้สะท้อนให้เห็นถึงความก้าวหน้าของอุตสาหกรรมไก่ไทยว่า มีการพัฒนามาตรฐานการเลี้ยงและการจัดการการเลี้ยงไก่เนื้ออย่างต่อเนื่อง อย่างไรก็ตามภาคอุตสาหกรรมไก่เนื้อยังคงเดินหน้าพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องไม่เพียงเป็นการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของไทยในตลาดโลกเท่านั้น แต่เพื่อเป็นการประกันดีคุณภาพของผลิตภัณฑ์ที่ป้อนให้ผู้บริโภคทั่วโลก รวมถึงประเทศไทยเองก็รับประทานเนื้อไก่ที่เป็นมาตรฐานเดียวกันได้อย่างสบายใจ

ยางแข็งปีนี้ราคาขยับร่วง

A1

โพสทูเดย์ ศูนย์วิจัยกสิกรรมไทย เผยแนวโน้มราคายางพาราปีนี้ยังไม่สดใส แม้เกษตรกรหันปลูกปาล์ม น้ำมัน มันสำปะหลัง อ้อย แทน

ศูนย์วิจัยกสิกรรมไทยออกบทวิเคราะห์ถึงการฝ่าวิกฤตยางพาราไทยปี 2558 ของเกษตรกรชาวสวนยาง ว่า แนวโน้มราคายางพาราของไทยในปีนี้อาจยังไม่สดใสนัก โดยราคายางแผ่นดิบชั้น 3 อาจลดลงมาอยู่ในกรอบ 45-48 บาท/กิโลกรัม หรือลดลง 11-16.6% เทียบกับปี 2557 ที่ 53.9 บาท/กิโลกรัม ขณะที่ระยะข้างหน้าคาดว่า ราคายางพาราไทยอาจยังคงถูกกดดันจากอุปทานยางพาราโลกที่ยังสูงอยู่

ทั้งนี้ ทางเลือกหนึ่งที่จะช่วยบรรเทาความเดือดร้อนให้กับชาวสวนยาง คือ การเปลี่ยนไปปลูกพืชชนิด

อื่นที่ให้ผลตอบแทนกำไรสูงกว่า เช่น ปาล์ม น้ำมัน มันสำปะหลัง และอ้อย ซึ่งสอดคล้องกับทิศทางการสนับสนุนของรัฐบาลที่เร่งลดพื้นที่เพาะปลูกยาง โดยการให้เงินชดเชยแก่ชาวสวนยางหากเปลี่ยนไปปลูกพืชอื่น โดยเฉพาะปาล์ม น้ำมัน ในอัตราไร่ละ 2.6 หมื่นบาท

อย่างไรก็ตาม เกษตรกรอาจต้องพิจารณาปัจจัยอื่นที่ไม่ใช่กำไร ในการตัดสินใจร่วมด้วย เช่น ทำเลที่ตั้ง สภาพดิน น้ำ สภาพตลาด ต้นทุนการผลิต ระยะเวลาคืนทุนของพืช และแนวโน้มราคาในระยะข้างหน้า ซึ่งการบริหารจัดการอุปทานผลผลิตทางการเกษตร เพื่อสร้างเสถียรภาพด้านราคาของพืชผล ยังคงเป็นโจทย์ท้าทายหลักของอาชีพเกษตรกรไทย ■

ทาบ'ยุค'นั่งนายกแก้ไขไก่ เอ็กบอร์ตชงเองเชื่อฝีมือ/ไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อน

๒ เอ็กบอร์ตทาบ "ยุค ล้มแหลมทอง" นั่งนายกสมาคมพัฒนาธุรกิจไก่ไข่คนใหม่ หลังผ่าน 2 นายกมาจากบริษัทเอกชน แก้ไขปัญหาล้มเหลวจากมีผลประโยชน์ทับซ้อน เจ้าตัวระบุยังไม่ตัดสินใจต้องคุยกันก่อน พร้อมโชว์วิสัยทัศน์แก้ปัญหาการค้าไก่ตกต่ำ หนุนรายใหญ่ส่งออกไข่ฟ่อ-แม่พันธุ์เจาะตลาด CLMV ด้านกรมปศุสัตว์ประกาศแบนนำเข้าสัตว์ปีกจาก 8 ประเทศใช้หวัดนกระบาด

นายยุค ล้มแหลมทอง อธิบดีรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยกับ "ฐานเศรษฐกิจ" ว่า ยังไม่ทราบกรณีที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายพัฒนาไก่ไข่และผลิตภัณฑ์ หรือเอ็กบอร์ต เมื่อเร็วๆ นี้ ได้วางตัวให้ดำรงตำแหน่งนายกสมาคมพัฒนาธุรกิจไก่ไข่ (เป็นสมาคมที่จัดตั้งขึ้นภายใต้เอ็กบอร์ตเพื่อให้ผู้

ประกอบการช่วยแก้ไขปัญหของอุตสาหกรรมไก่ไข่) แต่ยอมรับว่ามีกรทาบทาบที่ยังไม่ได้ตัดสินใจ คงต้องคุยกันก่อน ที่ผ่านมาสมาคมพัฒนาธุรกิจไก่ไข่ มีนายกสมาคมมาแล้ว 2 คน มีการตั้งกองทุนพัฒนาไก่ไข่ โดยส่งเสริมความร่วมมือระหว่างบริษัทผู้นำเข้าฟ่อ-แม่พันธุ์ เกษตรกร และผู้จำหน่าย แต่จากการที่ผู้บริหารมาจากบริษัทเอกชนรายใหญ่มักถูกมอง

ว่าทำเพื่อผลประโยชน์ของบริษัทเป็นหลัก ทำให้การแก้ไขปัญหาดังกล่าว ไม่ประสบความสำเร็จ เช่นกรณีไข่ล้นตลาดราคาตก

"ช่วงประมาณปี 2553 ทางสมาคมได้มีแผนลงขันการตั้งกองทุนพัฒนาไก่ไข่ เพื่อหาเงินมาบริหารจัดการแก้ไขปัญหาดังกล่าว โดยได้ขอให้ผู้นำเข้าไก่ไข่ฟ่อ-แม่พันธุ์ จ่ายค่านำเข้า ตัวละ 60 บาท ไข่ไก่จากเกษตรกรคนละฟอง หรือลูกไก่คนละ 1 ตัว เพื่อชายนำเงินเข้ากองทุน เป็นต้น แต่ต่างฝ่ายก็ไม่ยอม สุดท้ายก็ต้องยกเลิกกันไป"

นายยุค กล่าวอีกว่า จากที่ราคาไข่ไก่ตกต่ำในเวลานี้ สาเหตุหลักมาจากที่ผ่านมามีการนำเข้าไข่ฟ่อ-แม่พันธุ์เพื่อมาผลิตลูกไก่จำนวนมาก เรื่องนี้เสนอให้

ส่งไก่ไข่ฟอ-แม่พันธุ์ (P.S.) ขายให้กับเพื่อนบ้านในกลุ่ม CLMV ได้แก่ กัมพูชา ลาว เมียนมาร์ และเวียดนาม ซึ่งจะได้ราคาดีกว่าการส่งออกไข่ไก่ หลังจากนั้นก็มาบริหารจัดการปริมาณไข่ไก่ในตลาดให้มีความเหมาะสมกับความต้องการ ในราคาที่เหมาะสมทำให้เกษตรกรอยู่ได้ ขณะที่ผู้บริโภคไม่เดือดร้อน

ด้านแหล่งข่าวจากเอ็กบอร์ต เปิดเผยหลังการประชุม (17 มี.ค. 58) ว่า ได้มีการหารือถึงการคัดเลือกนายกสมาคมพัฒนาธุรกิจไก่ไข่ ตามแนวทางยุทธศาสตร์ไก่ไข่ ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2557-2561) ที่มีเป้าหมายสร้างความมั่นคงในอาชีพการเลี้ยงไก่ไข่ และเพื่อผลักดันสมาคมให้เป็นกลไกสร้างความเข้มแข็งให้กับอุตสาหกรรม การส่งเสริมความร่วมมือ



• ยุธ ลิมทมทอง

ของผู้ผลิต ครอบคลุมรายเล็ก รายกลาง รายใหญ่ ชมรม สมาคม สหกรณ์ ผู้จำหน่าย และผู้บริโภค รวมถึงการระดมเงินทุนเพื่อดำเนินการตามวัตถุประสงค์ต่างๆ เพื่อลดการพึ่งพาจากภาครัฐ

“หนึ่งในกรรมการเอ็กบอร์ตได้เสนอให้คุณยุทธ ลิมทมทอง เป็นนายกสมาคมพัฒนาธุรกิจไก่ไข่คนใหม่ เนื่องจากเห็นว่าเป็นคนกลางที่วงการไก่ไข่ยอมรับและไม่มีผลประโยชน์ทางธุรกิจ โดยทางสมาคมจะมีการเรียกประชุม

สมาชิกแล้วคัดเลือกภายในต่อไป”

แหล่งข่าวจากเอ็กบอร์ตยังเผยว่า จากการวิเคราะห์แผนและผลการนำเข้าพันธุ์สัตว์ในปี 2557 จำนวน 18 บริษัทพบว่า ส่วนใหญ่นำไก่ไข่ฟอ-แม่พันธุ์เข้าเลี้ยงน้อยกว่าแผนที่วางไว้ประมาณ 75% มีเพียง 3 บริษัทที่นำเข้ามากกว่าแผน และ 2 บริษัทไม่มีการนำเข้า เพราะลูกค้าลดการสั่งซื้อ ในที่ประชุมจึงได้เห็นชอบแนวทางให้บริษัทผู้ผลิตไก่พันธุ์ลด/ชะลอการนำเข้าไก่ไข่ฟอ-แม่พันธุ์จากแผนประมาณ 1-2 เดือน ปลดไก่แม่พันธุ์ที่มีอายุ 66 สัปดาห์ จากเดิมที่เคยปลดที่อายุ 72 สัปดาห์ คาดว่าจะเห็นผลกิจกรรมดังกล่าวในช่วงปลายปี 2559 ปริมาณผลผลิตจะลดลง 15% ของผลผลิตในปัจจุบัน

อย่างไรก็ดีขณะนี้ทางกรมปศุสัตว์ได้มีประกาศห้ามนำเข้าสัตว์ปีกจากประเทศที่เกิดไข้หวัดนกแล้ว ตามเงื่อนไขขององค์การโรคระบาดสัตว์ระหว่างประเทศ (OIE) ได้แก่ อังกฤษ เนเธอร์แลนด์ เดนมาร์ก เยอรมนี สหรัฐอเมริกา จีน ออสเตรเลีย และเวียดนาม

วันยางพาราแห่งชาติ

|| กทม. : นายอำนาจ ปะติเส รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ แถลงข่าวการจัดงานวันพระยารัษฎา บิดายางพาราไทย และวันยางพาราแห่งชาติประจำปี 2558 ว่า คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2547 เห็นชอบให้วันที่ 10 เมษายนของทุกปี เป็น “วันยางพาราแห่งชาติ” ซึ่งตรงกับวันถึงแก่อนิจกรรมของพระยารัษฎานุประดิษฐ์มหิศรภักดีเพื่อเชิดชูเกียรติและรำลึกถึงพระยารัษฎาฯ “บิดาแห่งยางพาราไทย” กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยสำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง (สกย.) ร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) ตรัง จึงจัดงาน “วันพระยารัษฎา บิดายางพาราไทย และวันยางพาราแห่งชาติ ประจำปี 2558” ขึ้นระหว่างวันที่ 2-10 เมษายน 2558 บริเวณลานเรือพระ สนามกีฬาเทศบาลนครตรัง (ทุ่งแจ๊ะ) ภายใต้แนวคิด “ฝ่าวิกฤติยางพารา พัฒนาอย่างยั่งยืน” โดยในปีนี้เป็นโอกาสครบรอบปีที่ 10 ของการจัดงานวันยางพาราแห่งชาติอีกด้วย

เกษตรระดมกลุ่มแม่บ้าน

พัฒนาผลิตภัณฑ์ ยกระดับสู่ Smart Product

นายโอฬาร พิทักษ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เปิดเผยว่า กรมส่งเสริมการเกษตร ได้ส่งเสริมและสนับสนุนให้กลุ่มผู้ผลิตดังกล่าวมีความรู้ ความเข้าใจ สามารถบริหารจัดการด้านการแปรรูปผลผลิตเกษตร และเพิ่มประสิทธิภาพการแปรรูปผลผลิตเกษตร เพื่อยกระดับสินค้าชุมชนให้สามารถเข้าสู่ตลาดและแข่งขันได้ ตามนโยบายและระบบส่งเสริมการเกษตรมิติใหม่ของการเกษตร ที่มุ่งส่งเสริมและพัฒนาผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ให้เป็น Smart Product เนื่องจากเป็นวิสาหกิจชุมชนใหม่ที่ต้องการผลิตสินค้าเกษตรแปรรูปสำหรับการบริโภคหรือจำหน่ายในชุมชน เพื่อเป็น



นายโอฬาร พิทักษ์
อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร

อาชีพเสริมเพิ่มรายได้ให้กับครัวเรือน กลุ่มและชุมชน

จึงได้มอบหมายให้กองส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการกลุ่มแม่บ้านฯ ประจำปี 2558 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) พัฒนาความรู้ของวิสาหกิจชุมชน ด้านการพัฒนาและสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์ และพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ได้มาตรฐาน

ไปสู่ Smart Product 2) ประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ของวิสาหกิจชุมชน และผลการดำเนินงานให้เป็นที่รู้จักแพร่หลาย และ 3) ให้สมาชิกวิสาหกิจชุมชน ได้พบปะแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ในการทำงาน ซึ่งมีบุคคลเป้าหมายประกอบด้วย ประธานและรองประธานวิสาหกิจชุมชนที่เข้าร่วมโครงการพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตรแปรรูปวิสาหกิจชุมชนปี 2558 จาก 77 จังหวัด เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบงานด้านพัฒนา



ผลิตภัณฑ์ระดับเขต 9 เขต เจ้าหน้าที่ ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค จำนวนทั้งสิ้นกว่า 300 ราย

กิจกรรมภายในงาน ประกอบด้วย การบรรยายหัวข้อต่างๆ ที่น่าสนใจ ไม่ว่าจะเป็น การพัฒนาผลิตภัณฑ์สู่ Smart Product, วิสาหกิจชุมชนก้าวสู่ AEC, การเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์เกษตรเพื่อการตลาด, ทิศทางการตลาดผลิตภัณฑ์เกษตรแปรรูป รวมทั้ง เสวนา ผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชนที่ประสบความสำเร็จซึ่งกำหนดจัดระหว่างวันที่ 24 - 25 มีนาคม 2558



ที่ห้องประชุมกรมส่งเสริมการเกษตร ส่วนการจัดนิทรรศการผลิตภัณฑ์เด่นวิสาหกิจชุมชน การแสดงผลงานผลิตภัณฑ์ Smart Product รวมถึงการจัดแสดงผลงานด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์วิสาหกิจชุมชนพร้อมจำหน่ายกว่า 130 ร้านค้า มีการจำลองสถานที่ท่องเที่ยว 4 แห่ง ได้แก่ คลองมหาสวัสดิ์เขาค้อ บุรีรัมย์ และ นครศรีธรรมราช ที่กำหนดจัดระหว่างวันที่ 24 - 27 มีนาคม 2558 ที่บริเวณด้านข้างอาคาร 1 กรมส่งเสริมการเกษตร

ไทยร่วมงานแสดงสินค้าประมงในสหรัฐ

ดร.วราภรณ์ พรหมพจน์ รองอธิบดีกรมประมง ได้ร่วมงานแสดงสินค้าประมงในงาน ณ เมืองบอลตัน ประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 15-17 มีนาคม 2558 ที่ผ่านมา โดยกรมประมงได้ร่วมกับสมาพันธ์ผู้ผลิตสินค้าประมงของไทย และกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ จัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์สินค้าประมงของไทย

โดยในปีนี้มีผู้เข้าชมจากต่างประเทศได้ทราบถึงความพยายามของไทยในการแก้ไขปัญหาแรงงานในภาคประมง การป้องกันการทำประมง IUU ตามที่รัฐบาลได้เห็นชอบแผน และอยู่ระหว่างการดำเนินการ และแสดงให้เห็น



ถึงการผลิตสินค้าประมงของไทยมีการผลิตอย่างมีคุณภาพ มีความปลอดภัยและผลิตอย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม นอกจากนี้ยังได้ให้สัมภาษณ์ผู้สื่อข่าวต่างประเทศ เพื่อให้ได้ทราบความก้าวหน้าการ



ดำเนินการของไทยทั้งการป้องกันการทำประมง IUU ด้านแรงงานในภาคประมง ซึ่งเป็นประเด็นที่ผู้ซื้อในต่างประเทศให้ความสำคัญและคอยติดตามผลงานการแก้ไขของไทย

ทั้งนี้ในช่วงก่อนงาน ดร.วราภรณ์ พรหม

พจน์ รองอธิบดีกรมประมง ได้รับเชิญจากกลุ่มซูเปอร์มาร์เกตที่สำคัญของสหรัฐ ให้เข้าร่วมประชุมเกี่ยวกับเรื่องการทำประมง IUU ในช่วงก่อนการจัดงาน ซึ่งเป็นเวทีที่เป็นการอภิปรายและตอบข้อซักถามให้แก่หน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง และกลุ่มซูเปอร์มาร์เกตที่สำคัญ ในประเด็นการดำเนินการแก้ไขปัญหาหรือการป้องกันการทำประมง IUU ของไทย การแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์โดยเฉพาะปัญหาแรงงานในภาคประมง

ซึ่ง ดร.วราภรณ์ ได้ให้ข้อมูลการดำเนินการทั้งด้าน IUU และแรงงานประมง โดยเฉพาะการที่มีกฎหมายประมงฉบับใหม่ที่เอื้อให้มีการควบคุมการทำประมงได้อย่างมีประสิทธิภาพ กำหนดให้มีการควบคุมโดยระบบ vms การตรวจเรือเข้า-ออก เป็นต้น.

ยก'ปลาแดง'คู่จ.ชัยนาท

๖ ชัยนาท - นายดาวร จิระโสภณรักษ์ ประมงจังหวัดชัยนาท กล่าวว่า จากกรณีที่กรมประมงให้แต่ละจังหวัดคัดเลือกปลาประจำจังหวัดเพื่ออนุรักษ์และการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว โดย จ.ชัยนาท กำหนดให้ "ปลาแดง" เป็นปลาประจำจังหวัด เนื่องจากเดิมมีปลาแดงชุกชุมในแม่น้ำเจ้าพระยา โดยเฉพาะบริเวณเขื่อนเจ้าพระยา แต่ปัจจุบันลดน้อยลงไปจนกลายเป็นปลาหายากและมีราคาแพงกิโลกรัมละกว่า 200 บาท ประชาชนนิยมบริโภคเพราะคาวน้อย รสชาติอร่อย จังหวัดจึงเตรียมเพาะพันธุ์ปลาแดงเพิ่มเพื่อปล่อยสู่แหล่งน้ำธรรมชาติและรณรงค์ประชาชนช่วยกันอนุรักษ์ปลาแดงเป็นปลาประจำถิ่น

สำหรับปลาแดง มีชื่อท้องถิ่น คือปลาเนื้ออ่อน ปลานาง หรือนางแดง ลักษณะลำตัวแบนข้าง ส่วนหัวแบนลง ลำตัวสีเงินขาว ไม่มีเกล็ด เหลือบด้วยสีเขียวปนน้ำเงินทางด้านล่างของลำตัว และท้องเป็นสีชมพู ไม่มีครีบหลัง ครีบกันยาว มีหนวดสั้นสองคู่ บนขากรรไกรบนและใต้คาง ขนาดที่พบโดยทั่วไปยาว 25-30 เซนติเมตร โดยภาคกลางพบในแม่น้ำเจ้าพระยาและแม่น้ำป่าสัก ภาคใต้พบในแม่น้ำตาปี ที่บ้านคอน จ.สุราษฎร์ธานี ส่วนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือพบในแม่น้ำสายสำคัญๆ เช่น แม่น้ำมูล แม่น้ำสงคราม ลำปาว และในอ่างเก็บน้ำเขื่อนอุบลรัตน์ โดยทั่วไปปลาแดงอาศัยอยู่ในน้ำที่มีความลึก 4-6 เมตร โดยจะอนุรักษ์ให้ปลาแดงคงอยู่กับจ.ชัยนาท ต่อไป